

**ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)  
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น**

ด้วย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 จึงขอแจ้งวัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังต่อไปนี้

1. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การยืนยันตัวตน การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียง การจ่ายเงินปันผล การแจ้งข้อมูลข่าวสาร การส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ ทอท.สามารถดำเนินการใด ๆ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามกฎหมาย และ/หรือคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจ

2. เพื่อใช้ในการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการเข้าร่วมประชุม การบันทึกภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ และการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ ทอท.

3. เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของ ทอท. และการปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของ ทอท.

โดยหาก ทอท.ไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลอาจส่งผลให้ ทอท.ไม่สามารถบริหารจัดการเพื่อให้ท่านได้ใช้สิทธิ และ/หรือได้รับประโยชน์อันพึงได้ตามกฎหมายในฐานะผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล สิทธิของเจ้าของข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลกับบุคคลอื่น การเชื่อมโยงไปยังบริการของบุคคลภายนอก การป้องกันดูแลข้อมูล การจัดเก็บและโอนข้อมูล และข้อมูลในการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปรากฏตามประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ทอท. ซึ่งท่านสามารถอ่านได้โดยสแกน QR Code ด้านล่าง

ประกาศความเป็นส่วนตัว ทอท.



**ช่องทางการติดต่อ ทอท.เพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล**

ฝ่ายเลขานุการองค์กรและกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 0 2535 5261 – 4 และ 0 2535 5282